



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 หน้า 25 มูลค่าข่าว 425,832.

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

'ก็อต' นำตาชิม...รอฟ่อฟื้นตัว เหตุช็อกหมดสติกลางโรงหนัง

จากเหตุการณ์ที่กลุ่มพ่อไฟศาล ฐานคดี ้วย 54 ปี ของนักแสดงหนุ่ม ก็อต-อิทธิพัทธ์ ฐานิตย์ เกิดช็อกหมดสติหัวใจหยุดเต้นขณะชมภาพยนตร์ เรื่อง "กัปตันมาร์เวล" ในโรงหนังกับครอบครัว ก่อนน้องนักแสดงแพทย์ของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมาดูแลครอบครัวตั้งถ้าวเข้าไปช่วยเหลือทำ "ซีพีอาร์" (CPR) ปั่นหัวใจ ก่อนนำตัวคุณพ่อไฟศาลส่งโรงพยาบาล แพทย์ตรวจพบว่าคุณพ่อมีอาการหัวใจดับ จึงได้ผ่าตัดทำบอลลูนหัวใจ ถ้าสุดหนุ่มก็อตได้แถลงข่าวถึงความลับก่อนการป่วยของคุณพ่อที่โรงพยาบาล สมิตินา สุขุมวิท ให้ฟังว่ายังมีความหวังฟื้นตัว

Gxxod @gxxod65 · 1d
*ผมขอขอบคุณทุกคนมากครับ
69 1,637 1,724

Gxxod @gxxod65 · 1d
และผมอยากจะขอบคุณทุกๆ สื่อมวลชนทุกสื่อทุกท่านที่ให้ความสนใจครอบครัวของผมนะคร๊าบ 🙏🙏🙏🙏🙏🙏 #ก็อตอิทธิพัทธ์
88 1,250 2,662

Gxxod @gxxod65 · 1d
ผมขอขอบคุณทุกคนที่มาช่วยเหลือคุณพ่อ ผมนะคร๊าบไม่ว่าจะเป็นพี่นศ. ที่มาช่วย cpr และยังมีพี่พนักงาน ใน โรงหนังและพี่ๆอีกหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์ช่วยกันผ่ายบอดและทำ cpr ที่คนที่ช่วยเหลือและเป็นกระบอกเสียงผมอยากจะขอบคุณทุกคนมากนะคร๊าบ #ก็อตอิทธิพัทธ์
394 3,497 5,592



ลง ผมรู้สึกช็อกตั้งแต่ยังไม่ถูก อาการของคุณพ่อเกิดจากเส้นเลือดหัวใจตีบเฉยๆ ทำให้ช็อก ที่อู่เพลงกับคุณหมอล่าสุดยังอยู่ในห้องไอซียูเพราะอาการยังไม่คงที่ แต่ผมเชื่อว่าอีกไม่กี่วันก็จะดีขึ้น ความจริงอาการแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้ว 2

ครั้ง ครอบครัวพาคุณพ่อไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล แต่ไม่พบว่าเป็นอย่างไร คิดว่าพ่อแข็งแรงเพราะทำนอกรักษาตัวที่โรงพยาบาล ทานอาหารที่มีประโยชน์ ไม่ได้คิดว่าเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจ จนวันเกิดเหตุแพทย์สแกนร่างกายทุกส่วน จนเจอว่าพ่อเป็นโรคหัวใจตีบที่เส้นเลือดยกรักษาด้วยการบอลลูนเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของหัวใจดีขึ้นเรื่อย ๆ แต่ที่พ่อยังไม่รู้สึกตัวเพราะสมองขาดออกซิเจน





ภาพจาก : @SandyHongBarbie

นาน หลังจากนี้ต้องรอคุณพ่อฟื้นตัวครับ สภาพจิตใจของครอบครัวเราพูดตามตรงไม่ค่อยดีเท่าไร โดยเฉพาะคุณแม่ แต่ผมต้องเข้มแข็งต้องเป็นเสาหลัก เพราะตอนนี้คุณพ่ออยู่ในไอซียู พยายามประคองทุกคนให้ดีที่สุดครับ”

“ส่วนเรื่องงานเราก็ต้องทำอย่างเต็มที่ ต้องมีสปิริต แม้ว่าใจจะพะวงและเครียดมาก แต่ต้องทำงานให้สำเร็จ ซึ่งงานตรงนี้ก็必須ทำต่อไปเพื่อความสุข อนาคตที่ดีของครอบครัว เราไม่รู้หรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ แต่จะทำให้ดีที่สุด เรื่องค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างหนัก แต่ไหวครับสู้เต็มที่และผมอยากจะขอขอบคุณทุกคนในเหตุการณ์วันนั้น ที่ช่วยเหลือคุณพ่อของผม ต้องขอบคุณกำลังใจจากครอบครัว ผู้จัดการ ผู้ใหญ่ในวงการ เพื่อน ๆ และที่สำคัญกำลังใจจากแฟนคลับ ขอขอบคุณทุกคนมากครับ”.